

Số: 146 /CAT-PC07
V/v đề nghị phối hợp tuyên truyền về
PCCC cho người dân trên địa bàn tỉnh

Bình Phước, ngày 17 tháng 1 năm 2025

Kính gửi:

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian qua, tình hình cháy, nổ trên địa bàn cả nước diễn biến rất phức tạp, xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, môi trường đầu tư và cuộc sống của Nhân dân. Riêng địa bàn tỉnh Bình Phước, trong năm 2024 đã xảy ra 14 vụ cháy, thiệt hại về tài sản ước tính thành tiền khoảng 314,975 tỷ đồng cùng hàng chục hecta vườn cây, rừng trồng.

Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh cảnh giác trước nguy cơ tiềm ẩn cháy, nổ tại các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Công an tỉnh đã xây dựng bài tuyên truyền về PCCC đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho hàng hóa trong dịp cao điểm mùa khô và Tết Nguyên đán Ất Ty 2025.

Công an tỉnh đề nghị quý cơ quan, đơn vị chỉ đạo các đạo các bộ phận có liên quan biên soạn lại nội dung để đăng, phát trên các phương tiện truyền thông, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở...

Rất mong sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PC07.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đại tá Nguyễn Huy Hải



NÂNG CAO CẢNH GIÁC, PHÒNG NGỪA NGUY CƠ CHÁY, NỔ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KHO HÀNG HÓA TRONG DỊP CAO ĐIỂM TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2025

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang đến gần, đối với các tỉnh miền Nam nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng đây là cao điểm mùa khô của năm, thời tiết nắng nóng, nền nhiệt luôn ở mức cao, cùng với các hoạt động mua sắm, sản xuất, kinh doanh diễn ra rất tấp nập, các cơ sở sản xuất, kinh doanh tập trung khối lượng hàng hóa lớn để phục vụ thị trường Tết, các hộ gia đình sửa chữa trang trí nhà cửa, thờ cúng nên nguy cơ cháy, nổ rất cao; trong dịp Tết, các cơ quan, trường học, đơn vị, doanh nghiệp, công trường...ngưng làm việc, hoạt động dễ chủ quan trong phòng chống cháy, nổ. Vì vậy, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cần các ngành chức năng và các chủ cơ sở thực sự quan tâm, triển khai các biện pháp chủ động nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân.

Toàn tỉnh Bình Phước hiện có 2.496 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và CNCH, trong đó có 1.081 cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ, 250 cơ sở sản xuất, chế biến gỗ; 112 kho hàng hóa trong khu dân cư, cùng hàng chục nghìn loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh...trong năm 2024 đã xảy ra 14 vụ cháy, thiệt hại về tài sản ước tính thành tiền hơn 300 tỷ đồng cùng hàng chục hecta vườn cây, rừng trồng.

Nguyên nhân dẫn đến cháy là do vi phạm các quy định về an toàn PCCC; bất cẩn hoặc sử dụng không đúng cách trong việc sử dụng điện, các vật dụng phát ra nguồn lửa, nguồn nhiệt; nhà xưởng, máy móc không được kiểm tra, bảo trì, vệ sinh công nghiệp định kỳ; tích trữ nhiều hàng hóa bên trong công trình, nhà xưởng dẫn đến không đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC...

Để chủ động phòng ngừa không để xảy ra cháy, nổ nhất là vào mùa khô cũng như dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và nếu có cháy xảy ra thì kịp thời phát hiện, chữa cháy có hiệu quả, làm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất do cháy, nổ gây ra, Công an tỉnh Bình Phước khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác trước các nguy cơ cháy, nổ và thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình đề cao cảnh giác, nâng cao ý thức, tăng cường trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định về an toàn PCCC tại cơ sở.

2. Mỗi cán bộ, nhân viên phải tự tổ chức kiểm tra an toàn PCCC tại nơi làm việc, nơi sản xuất, kinh doanh do chính mình đảm nhiệm, nếu phát hiện có dấu hiệu mất an toàn về PCCC phải khắc phục ngay.

3. Không tàng trữ các chất dễ cháy như xăng, dầu, gas tại nơi làm việc và trong khu vực kinh doanh. Những nơi sản xuất, kinh doanh liên quan đến các hóa chất dễ cháy phải tuân thủ các quy định về sử dụng, bảo quản các chất, hàng dễ cháy đó.

4. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng các hệ thống, thiết bị điện, kịp thời sửa chữa, thay thế các thiết bị có dấu hiệu hư hỏng; thực hiện quy trình sử dụng điện an toàn; không cầu mắc, đấu nối hệ thống điện tùy tiện tránh hiện tượng quá tải; sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng...

Các hàng hóa, vật liệu dễ cháy phải được bố trí cách xa đường dây dẫn điện, chấn lưu đèn neon, bảng điện khoảng cách tối thiểu là 0,5m. Không dùng bàn là, bếp điện, bóng đèn sợi đốt để sấy khô hàng hóa (trừ các thiết bị chuyên dùng); khi sử dụng quạt di động hoặc quạt cố định ở khu vực có nhiều vật tư, hàng hóa phải có lồng bảo hiểm.

5. Không đốt nhang, đèn và đun nấu trong khu vực sản xuất, văn phòng làm việc; không để vật tư, hàng hóa, phương tiện cản trở lối đi, lối thoát nạn.

6. Khi nghỉ làm việc phải tắt các nguồn điện, nguồn nhiệt đồng thời kiểm tra các yếu tố khác có thể phát sinh nguồn nhiệt tại khu vực do mình đảm nhiệm. Người đứng đầu cơ sở cần bố trí lực lượng PCCC cơ sở thường trực trong và ngoài giờ làm việc, trong các ngày nghỉ, tết cần bố trí thêm nhân lực để tổ chức kiểm tra, kiểm soát các khu vực nguy cơ cháy, nổ cao, đặc biệt vào ban đêm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ.

7. Duy trì hoạt động của các hệ thống, phương tiện PCCC và CNCH đã trang bị, lắp đặt; kịp thời sửa chữa, thay thế các thiết bị, hệ thống hư hỏng; đảm bảo luôn có người thường trực để kịp thời vận hành, sử dụng các hệ thống phương tiện khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Khi phát hiện có cháy, nổ xảy ra dù là nơi ở hay nơi làm việc phải hô hoán cho mọi người cùng biết, nhanh chóng sử dụng các dụng cụ chữa cháy đã được trang bị để khống chế đám cháy, đồng thời phải báo ngay cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy qua số điện thoại **114** để được hỗ trợ kịp thời./.